

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN NINH KIỀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/2010/CT-UBND

Ninh Kiều, ngày 27 tháng 01 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN NĂM 2010

Năm 2009, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các ngành và các tầng lớp nhân dân trong quận, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện. Đặc biệt, là phong trào thi đua yêu nước đã tạo ra động lực to lớn, cổ vũ các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong năm qua, nhiều phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp với các hình thức đa dạng và phong phú; nội dung và mục tiêu thi đua bám vào nhiệm vụ chính trị của các ngành, các cấp. Những vấn đề khó khăn bức xúc của từng nơi, từng lúc được cụ thể hóa thành các nội dung chỉ tiêu để thi đua phấn đấu khắc phục, giải quyết. Hầu hết các phong trào thi đua đã gắn kết chặt chẽ với nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó đã tạo ra động lực cách mạng to lớn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận đề ra.

Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua phát triển chưa được sôi nổi, đồng đều và thường xuyên liên tục. Một số phòng, ban quận, phường tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua còn hình thức; do đó, hiệu quả giáo dục và biểu dương đạt được chưa cao. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp vừa mỏng lại vừa yếu. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng đơn vị còn nhiều hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng của công tác thi đua, khen thưởng, Chủ tịch UBND quận yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành quận, UBND 13 phường có trách nhiệm tổ chức phát động các phong trào thi đua trong năm 2010 với những nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua